

tên trường phổ thông cấp III được công nhận ghi vào kế hoạch từ năm học 1974 — 1975.

Các trường phổ thông cấp III mới được mở theo đúng quy chế nói trên và các trường cũ đã được Bộ công nhận trong thông báo đều được hưởng mọi quyền lợi như được Bộ phân phối giáo viên, được mua cung cấp dụng cụ thí nghiệm và đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn, học sinh được dự thi tốt nghiệp và được các địa phương cung cấp kinh phí, vật tư xây dựng trường sở cũng như các quyền lợi khác theo các chế độ hiện hành.

Nhà trường phổ thông cấp III giữ vị trí rất quan trọng trong hệ thống giáo dục của nước ta. Nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông cấp III trong thời gian tới đòi hỏi phải nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển tích cực nhưng vững chắc, đảm bảo chất lượng.

Bộ trân trọng yêu cầu các Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành và các Sở, Ty giáo dục thi hành đúng chỉ thị này, đề đưa công tác giáo dục phổ thông cấp III tiến lên một bước mới.

Hà-nội, ngày 9 tháng 9 năm 1974

Bộ trưởng Bộ Giáo dục
NGUYỄN VĂN HUYỀN

BỘ NỘI VỤ

THÔNG TƯ số 7-NV ngày 12-9-1974 kết thúc việc xác nhận quân nhân, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương trong kháng chiến chống Pháp.

Từ năm 1954 đến nay, ngành thương binh và xã hội cùng với quân đội đã có những chủ trương và biện pháp tích cực để xác nhận quân

nhân, dân quân du kích và thanh niên xung phong bị thương trong kháng chiến chống Pháp.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương đã tổ chức phổ biến chính sách tiêu chuẩn đến tận cơ sở và trong các ngành, hướng dẫn việc khai báo, lập hồ sơ, xét cấp sổ thương tật và việc này đã được tiến hành một cách rộng rãi và liên tục trong nhiều năm.

Đến nay, sổ quân nhân, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương đúng tiêu chuẩn thì đã xác nhận hết, trừ một số ít trường hợp rất cá biệt. Nhưng đồng thời cũng đã xác nhận nhầm một số trường hợp không đúng tiêu chuẩn: nhiều người không phải là quân nhân, dân quân du kích và thanh niên xung phong bị thương đã khai là quân nhân, dân quân du kích và thanh niên xung phong bị thương để được hưởng quyền lợi, trong đó có những trường hợp lập hồ sơ giả và lợi dụng danh nghĩa thương binh làm rối trật tự trị an, vi phạm pháp luật Nhà nước. Nhiều người có vết thương nhẹ không đáng xếp vào hạng nhưng lại khai thêm nhiều vết thương khác không phải trong chiến đấu rồi tìm cách trình bày với hội đồng khám xét thương tật để được xếp hạng.

Qua xem xét, phân loại sổ hồ sơ còn đọng ở các địa phương hiện nay thì thấy tuyệt đại bộ phận không nằm trong diện được hưởng chính sách: — một số người trước đây đã khám thương tật không đủ tiêu chuẩn nay khai báo lại; — một số dân quân du kích không phải bị thương trong chiến đấu; — một số cán bộ dân chính bị thương; — vết thương không rõ ràng,...

Hơn nữa, những trường hợp bị thương đã quá lâu rồi không còn ai nhớ chính xác nên không đủ cơ sở để kết luận.

Trước tình hình như vậy, nếu cứ tiếp tục xác nhận thì nhiều người sẽ hưởng quyền lợi không đúng chính sách, gây thiệt hại đến ngân quỹ Nhà nước, làm rắc rối thêm cho địa phương và cho việc thực hiện chính sách

Vì những lẽ trên, sau khi trao đổi và được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng, Bộ ra thông tư quy định việc kết thúc xác nhận quân nhân, dân quân du kích và thanh niên xung phong bị

thương trong kháng chiến chống Pháp còn sót như sau :

1. Từ khi nhận được thông tư này, các Sở, Ty thương binh và xã hội ngừng việc nhận hồ sơ thương tật mới, ngừng việc hướng dẫn các xã, các huyện, các ngành phát hiện kê khai về thương tật của quân nhân, dân quân du kích và thanh niên xung phong bị thương trong kháng chiến chống Pháp.

2. Yêu cầu các cơ quan quân sự địa phương, các đơn vị bộ đội và công an nhân dân vũ trang ngừng cấp giấy chứng nhận bị thương thay cho đơn vị cũ của quân nhân, cho những người khai là quân nhân bị thương trong kháng chiến chống Pháp đã chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ (kể cả số dân quân du kích ở địa phương) và cho những quân nhân hiện còn tại ngũ.

Đặc biệt đối với một ít quân nhân bị thương trong kháng chiến chống Pháp đi chiến đấu ở các chiến trường xa, trong nhiều năm nay chưa khai báo mà thực sự đúng tiêu chuẩn được hưởng thì đơn vị cũ quản lý quân nhân khi bị thương có trách nhiệm xem xét và cấp giấy báo bị thương, trường hợp đơn vị cũ không còn thì do Cục quân lực Bộ Tổng tham mưu xét cấp có sự tham gia ý kiến của Bộ Nội vụ. Nhưng đây cũng chỉ giải quyết những trường hợp rất cá biệt.

3. Trong khi ngừng nhận hồ sơ mới và ngừng cấp giấy chứng nhận bị thương, phải tập trung thanh toán số hồ sơ còn đọng lại từ trước :

— Đối với những hồ sơ xin hưởng quyền lợi thương binh mà chưa có giấy tờ đầy đủ (chưa có giấy chứng nhận bị thương, chỉ có bản khai danh dự và đơn xin hưởng) thì không tiếp tục xét đề xác nhận nữa. Sở, Ty thương binh và xã hội, Bộ chỉ huy quân sự địa phương giữ lại hồ sơ hoặc ghi vào sổ lưu đề theo dõi.

— Đối với những hồ sơ đã có giấy chứng nhận bị thương (cấp trước khi có thông tư này) và đã làm đúng các thủ tục quy định thì phải xem xét kỹ. Các Sở, Ty cử cán bộ trực tiếp mang các hồ sơ đó về Bộ đề Bộ hướng dẫn cách giải quyết và việc này cũng phải làm xong trong năm 1974.

4. Việc khám xét thương tật đối với những trường hợp cá biệt nêu ở trên sẽ do Hội đồng

giám định y khoa trung ương đảm nhiệm, không tổ chức khám ở Hội đồng giám định y khoa địa phương và ở đơn vị như trước. Bộ sẽ thông báo lịch khám ở Hội đồng giám định y khoa trung ương đề các địa phương báo lại cho đương sự.

Mọi đề nghị của đương sự cần được giải thích kỹ và thông suốt ở địa phương và đơn vị, không giới thiệu người về Bộ đề hỏi.

Yêu cầu các Sở, Ty thương binh và xã hội thông báo trong ngành biết và phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự địa phương thực hiện đúng thông tư này.

Hà-nội, ngày 12 tháng 9 năm 1974

K.T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ trưởng

LÊ DÌNH THIỆP

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

**QUYẾT ĐỊNH số 196-KHKT/QĐ ngày
10-7-1974 ban hành 70 tiêu chuẩn
Nhà nước.**

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay ban hành 52 (năm mươi hai) tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) về Đột ; Dũa nhỏ ; Mũi nung ; Búa thợ nguội ; Dũa ; Đục rãnh ; Bàn kẹp cầm tay ; Đục bằng ; Kéo cắt kim loại ; Kim vạn năng ; Chia vít ; Ổ lăn ; Quy tắc quy